



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
เทศบาลนครปากเกร็ด
กับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฝ่าย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเทศบาลนครปากเกร็ด โดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “เทศบาล” ฝ่ายหนึ่ง กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช โดย รองศาสตราจารย์สรารุช สุธรรมมาสา สถานที่ตั้ง เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๙ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ และงานตามความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปแบบการศึกษาวิจัยและการพัฒนางาน การให้บริการวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสอง การจัดการด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนการพัฒนาชุมชนตามความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. ลักษณะความร่วมมือ

๒.๑ หน่วยงานทั้งสองจะประสานความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบราชการและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และเทศบาลนครปากเกร็ด

๒.๒ หน่วยงานทั้งสองจะพัฒนางานร่วมกัน ให้มีการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนากุศลกร ทั้งภายในของหน่วยงานและเครือข่ายหน่วยงานพัฒนาสุขภาพอนามัยประชากร อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในชุมชน

๒.๓ ทั้งสองหน่วยงานจะสนับสนุนความร่วมมือให้มีการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานตามความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งสอง

๒.๔ ผลงานทางด้านวิชาการและการพัฒนางานที่เกิดขึ้น จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งสอง จะเป็นผลงานร่วมกัน และจะบันทึกนามของทั้งสองหน่วยงานไว้ในเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง เว้นไว้แต่ว่า จะได้มีการทำข้อตกลงเป็นการเฉพาะ เป็นกรณีไป

๒.๕ ทั้งสองฝ่ายยินยอมให้แต่ละฝ่ายสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์และหลักการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปและให้มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองฝ่ายอาจพิจารณาและตกลงปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมก็ได้ โดยให้จัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ และหากฝ่ายใดประสงค์จะขอยกเลิกก็สามารถกระทำได้โดยแจ้งเหตุอันสมควรเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความตลอดโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ โดยให้เก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ลามอ)

พยาน

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์สรารัฐ สุธรรมมาสา)

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(นางสุนทรรัตน์ อรุณบรรเจิดกุล)

พยาน